

Số: 47 /BC-BCĐ

Quài Nưa, ngày 12 tháng 05 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Phong trào “TĐĐKXĐĐSVH” 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO.**

##### **1. Đặc điểm tình hình.**

###### **\* Thuận lợi**

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách ưu tiên phát triển Kinh tế - Xã hội. Sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn của huyện đã góp phần tạo điều kiện cho xã Quài Nưa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội.

Nhân dân các dân tộc trong xã luôn thực hiện tốt mọi Chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị trên toàn xã ổn định và giữ vững.

Cấp ủy, Chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và 12/12 bản tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với các phong trào, hoạt động thiết thực với tình hình thực tiễn của địa phương.

###### **\* Khó khăn**

Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí và nhận thức của người dân còn thấp giữa các bản, tệ nạn xã hội ở một số bản còn diễn biến phức tạp.

Nhận thức về phong trào “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” của một số người dân còn nhiều hạn chế, chưa thấy rõ tác dụng, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào.

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao còn thiếu thốn, sân bãi thi đấu, khu vui chơi giành cho hoạt động thể thao còn chưa được đầu tư xây dựng.

##### **2. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào.**

Thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện phong trào,

Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch của huyện. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phong trào tại các đơn vị bản,

Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ huyện, cùng với sự quan tâm của Đảng ủy xã về công tác thực hiện phong trào tại địa phương.

Tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp Bản, lồng ghép tuyên truyền cùng cấp hội, tuyên truyền pháp luật...

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO.**

## **1. Kết quả thực hiện 5 nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.**

### **1.1. Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”.**

- Trong năm phong trào giảm nghèo, ngoài nguồn vốn giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ giảm nghèo của xã các đoàn thể chính trị - xã hội như: Hội Cựu chiến binh, Hội iên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân đã xây dựng nhiều mô hình giúp nhau “xóa đói giảm nghèo” như mô hình tổ tiết kiệm giúp vốn cho hội viên thoát nghèo.

- Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã phát triển rộng khắp trong nhân dân, nó thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thể hiện được chủ trương của Đảng hợp với lòng dân, khơi dậy mạnh mẽ đạo lý làm người, nếp sống cao đẹp của người Việt Nam. Nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan đơn vị, tập thể, cá nhân, các tổ chức chính trị xã hội đã dành cho người nghèo. Trong 6 tháng đầu năm xã đã bình xét cho hộ nghèo khó khăn có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở cho 6 hộ gia đình thuộc chương trình “Mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội, tổng số tiền là: 300 triệu đồng, các hộ gia đình đang trong giai đoạn xây dựng.

### **1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật.**

Phối hợp với các trường học, đoàn thanh niên tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên và người dân tránh xa các tai tệ nạn xã hội; Xây dựng khối đại đoàn kết, kiện toàn các tổ chức Đoàn thể, Chi đoàn thanh niên.

Tiếp tục triển khai Nghị định 122/2018/NĐ-C ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Bản văn hóa”.

Triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, và nhiều văn bản chỉ đạo của huyện, tỉnh.

Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngoài ra BCD phối hợp lồng ghép tuyên truyền, BCD cũng đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã và bản các Chi thị và văn bản của Trung ương, Tỉnh, huyện, tuyên truyền đến bà con Nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch của Bộ y tế, đề án 06 của Chính phủ...

Về việc cưới,việc tang tính đến nay trên toàn xã đã thực hiện tốt trong việc tang, việc cưới như người chết không để quá lâu, cưới xin không ăn uống linh đình, không thách cưới.

Xây dựng nếp sống văn minh trong giao tiếp, văn minh công sở, môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, phong trào “nói không với thuốc lá”, phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền và treo các khẩu hiệu, tranh ảnh về tác hại của thuốc và các biển cảnh báo “cấm hút thuốc”.

### ***1.3. Xây dựng môi trường văn hóa .***

Phong trào xây dựng bản , cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa đã đi vào cuộc sống của người dân, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình và xã hội. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân được thực hiện dưới nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của người dân ngày càng cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, tổ hòa giải ở các bản được thành lập và hoạt động có hiệu quả, đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, xích mích, bất hòa xảy ra ngay tại cộng đồng dân cư, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

-Thực hiện nếp sống văn hóa đã gắn với cuộc sống hàng ngày, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo những chuyển biến trong đời sống xã hội. Những giá trị văn hóa mang tính truyền thống của từng địa phương và thuần phong mỹ tục được giữ gìn và phát huy, những tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên làm thay đổi bộ mặt các bản, cơ quan, đơn vị...Ý thức tuân thủ pháp luật của người dân ngày càng cao, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trong từng bản được tăng cường. Ở những cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng văn hóa có những chuyển biến tiến bộ về nhiều mặt, nhất là trong tư tưởng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động được nâng lên đáng kể.

### ***1.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.***

Thiết chế văn hóa đã dần được xây dựng các hoạt động văn hóa văn nghệ ngày càng được phát triển cả lượng và chất.

Số thiết chế trên địa bàn tính đến thời điểm báo cáo Gồm:

+ 01 nhà văn hóa xã

+ 03 Nhà văn hoá bản Minh Thắng, bản Bó Giàng, bản Chăn.

Tuy nhiên mặc dù có sẵn bãi nhưng các trang thiết bị còn thiếu thốn chưa được quan tâm đầu tư nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã.

### ***1.5. Xây dựng chính trị tư tưởng chính trị lành mạnh.***

Ngay từ khi phong trào được triển khai, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã đã khai thác sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động nguồn lực trong dân để góp phần chăm lo đời sống kinh tế văn hóa cho nhân dân. Các bản đã kết hợp chặt chẽ các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra tạo nên tính cộng đồng và sự đoàn kết nhất trí cao trong việc thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi trong xã hội.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước như: Mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước...

## **2. Kết quả thực hiện 7 phong trào.**

Với đặc điểm xã là một xã 135, tình hình kinh tế còn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn với hơn 90% dân số chủ yếu làm nông nghiệp với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và chính quyền xã cùng với sự nỗ lực tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với bà con nhân dân trong xã, ngoài ra BCD còn được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “ TĐĐK XDĐSVH” nên trong 6 tháng qua BCD xã đã đạt được những kết quả như sau:

### ***2.1. Xây dựng gia đình văn hoá.***

Để có cơ sở đánh giá hằng năm ngay từ đầu năm BCD đã cho các hộ tiến hành đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa 1.234 hộ đăng ký; và 12/12 bản đăng ký bản văn hóa;

Để thực hiện tiêu chí gia đình văn hóa, nhiều gia đình đã thường xuyên thực hiện giữ gìn vệ sinh nhà cửa, sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng, không xả rác bừa bãi; thực hiện ăn chín, uống sôi; chú trọng vệ sinh phòng bệnh; xây dựng và bố trí nhà vệ sinh hợp lý; không nuôi, nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà; chấp hành nghiêm quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quy ước, hương ước của bản đề ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

### ***2.2. Mặt trận tham gia vận động nhân dân Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa trong cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.***

Thực hiện Chỉ thị 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tri 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đã đem lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cuộc vận động đã làm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở địa bàn dân cư và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; Với phương châm “Huy động sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu, lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, cuộc vận động đã tạo điều kiện mở rộng dân chủ trực tiếp của dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị tư tưởng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Với 05 nội dung của cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và gắn với lợi ích của dân và được nhân dân đồng thuận.

### ***2.3. Phong trào xây dựng bản văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.***

- Tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký và nghiêm túc thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng gia đình, bản văn hoá, duy trì và thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá của bản.

- Phong trào xây dựng bản văn hóa đã góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đẩy lùi và xóa bỏ các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, duy trì trật tự an toàn xã hội. Có thể nói, phong trào xây dựng “bản văn hóa”, đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

#### ***2.4. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.***

Cuộc vận động xây dựng cơ quan văn hóa, trường học văn hóa có những thuận lợi trong việc tổ chức và triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các bản, trường học cùng toàn thể cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân trong toàn xã đều hưởng ứng và thực hiện tốt các quy ước xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

#### ***2.5. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.***

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được phát động ở các bản cơ quan, đơn vị, trường học. Hoạt động thường xuyên, đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, thanh thiếu niên tham gia, góp phần đưa phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển. Xã đã thành lập đoàn vận động viên tham dự giải cầu lông huyện Tuần Giáo năm 2023.

#### ***2.6. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo.***

- Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được phát huy, nhất là trong đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đều phát động phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân.

#### ***2.7. Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” các điển hình tiên tiến.***

- Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn xã như: cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

### **3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.**

- Bên cạnh những kết quả thành tích mà BCD đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần được rút kinh nghiệm cho 6 tháng cuối năm.

- Phong trào rất cần có sự tham gia tích cực đông đảo của quần chúng nhân dân.

- Nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, chưa hiểu được vai trò của phong trào đối với cuộc sống. Một số bản cần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng bản văn hóa.

- Một số thành viên trong BCD cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác triển khai phong trào, công tác kiểm tra việc thực hiện phong trào cần thường xuyên hơn nữa, một số trưởng ban công tác Mặt trận còn chậm trễ trong việc triển khai phong trào tại bản.

#### **4. Nguyên nhân.**

Do địa bàn rộng, kinh tế xã hội còn khó khăn, số hộ nghèo còn nhiều, trình độ dân trí thấp nên chất lượng đạt các danh hiệu Văn hóa chưa cao.

Các thiết chế văn hóa ở một số bản còn thiếu, nhiều bản chưa có nhà văn hóa.

Việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, phong trào xây dựng gia đình văn hóa nói riêng đã được triển khai thực hiện ở tất cả các đơn vị và 12/12 bản trên địa bàn xã nhưng còn chậm trễ.

Do công tác tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân còn hạn chế, chưa sâu rộng và thường xuyên.

Tinh thần trách nhiệm trước công việc của các ban ngành đoàn thể, thành viên BCD xã chưa được thường xuyên, sâu sát.

#### **5. Biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng phong trào.**

Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào đối với người dân và cơ quan đơn vị trên địa bàn xã. Nâng cao trình độ dân trí.

Phối hợp với cơ quan thường trực huyện mở lớp tập huấn cho trưởng ban công tác Mặt trận ở các bản.

### **III. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.**

#### **1. Mục tiêu.**

- Phần đầu tỷ lệ gia đình văn hóa: 90%;
- Tỷ lệ bản văn hóa: 80 %;
- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 100%;
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: 80%;
- Tỷ lệ bản đạt chuẩn Nông thôn mới: 50%;
- số gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt trên 90 %;
- Số bản đăng ký xây dựng bản văn hóa đạt 100% (12/12 bản).

#### **1. Phương hướng.**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. vận động bà con nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Truyền truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đi vào đời sống, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, khuyến khích nhân dân làm ăn phát

triển kinh tế, nhân rộng mô hình làm ăn phát triển kinh tế giỏi góp phần giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục duy trì thời lượng hệ thống loa truyền thanh của xã góp phần vào công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

## **2. Nhiệm vụ chủ yếu.**

Truyền truyền chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước. Các thành viên trong BCD cần phải tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm đưa phong trào đi vào nề nếp sống của bà con nhân dân trong xã. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tốt trong công tác xây dựng phong trào vào ngày hội cuối năm.

## **3. Giải pháp thực hiện.**

Tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền báo cáo kịp thời những nội dung trong công việc chuyên ngành, tiếp tục phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. đưa cuộc vận động toàn dân “ĐKXDĐSVH” ở khu dân cư đi vào cuộc sống.

Để thực hiện các mặt của phong trào cần sự vào cuộc của các cấp, các ban ngành có liên quan. Cần có nhiều tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền sát thực với tình hình thực tế của cơ sở.

Đề nghị với cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phong trào “TĐĐK XD ĐSVH”.

## **4. Kiến nghị, đề xuất.**

- Cung cấp nhiều tài liệu, ấn phẩm để tuyên truyền,
- Tăng kinh phí hoạt động cho hong trào “TĐĐK XD ĐSVH”, - Đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa của xã, bản,
- Đề nghị BCD tỉnh, huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho BCD xã và được tham quan học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn để vận dụng vào địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

Trên đây là báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của BCD phong trào “TĐĐK XD ĐSVH” xã Quài Nưa./.

### **Nơi nhận:**

- Phòng VHHT;
- TT Đảng ủy (bc);
- TT HĐND (bc);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên BCD “TĐĐK XDĐSVH” xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**Lò Văn Pọm  
Chủ tịch UBND xã**